



สหกรณ์ออมทรัพย์ บข. จำกัด

ข่าว NEWS

เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 083-1422699, 089-6224432 ภายใน 44301- 44329 โทรสาร 043 - 202422

www.fincoopkku.com, E-Mail Address : scckku@fincoopkku.com

ข่าวสหกรณ์ ฉบับพิเศษ ประจำเดือน กันยายน 2559

จากกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือให้คำแนะนำกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ได้มีมติเลื่อนลำดับผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สายลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ขึ้นแทนผู้สมัครที่ถูกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกด.) ไม่รับรองผลการเลือกตั้งและตัดสิทธิ์การเลือกตั้งว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้ทบทวนยกเลิกมติดังกล่าวนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นให้มวลสมาชิกได้รับทราบ ดังนี้

ภายหลังจากมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สมัครสายลูกจ้างประจำที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 ถูกร้องเรียนว่าได้ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายกระทำผิดจริง จึงได้ลงโทษโดยการไม่รับรองผลการเลือกตั้งพร้อมตัดสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ไม่ได้ประกาศเลื่อนผู้สมัครลำดับที่ 4-6 ขึ้นมาแทนแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ยืนยันว่าไม่มีอำนาจเนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งไม่ได้กำหนดไว้ ทำให้สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการดำเนินการ 12 คน ในระยะแรกต่อมามีกรรมการส่วนหนึ่งเสนอว่าควรที่จะมีการเลื่อนผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่ 4-6 ขึ้นมาแทน โดยหลังจากที่มีการพิจารณากันหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่ได้มีมติให้เลื่อนผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่ 4-6 ขึ้นมาทำหน้าที่กรรมการ สายลูกจ้างประจำแทนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ ภายหลังมติดังกล่าวได้มีสมาชิกส่วนหนึ่งร้องคัดค้านว่าสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินการไม่สามารถมีมติเลื่อนลำดับผู้สมัครได้ เนื่องจากระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดไว้ และมีการร้องเรียนไปที่สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นด้วย และผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการ

และแจ้งว่าคณะกรรมการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ แต่กรรมการเสียงส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 จึงได้มีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นวินิจฉัยว่าคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการเลื่อนผู้สมัครเป็นกรรมการได้หรือไม่หากระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งไม่ได้กำหนดไว้ และจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวหากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นวินิจฉัยว่าคณะกรรมการดำเนินการไม่มีอำนาจกรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 3 คน จะถือว่าเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามต่อมาสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือตอบว่าอำนาจในการวินิจฉัยประเด็นนี้เป็นอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์(อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สหกรณ์ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือเพื่อขอคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวโดยนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าคณะกรรมการดำเนินการไม่มีอำนาจในการเลื่อนผู้สมัครหากไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบเลือกตั้งฯ เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นอำนาจของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น ขอให้สหกรณ์ฯ ทบทวนมติและยกเลิกมติการเลื่อนผู้สมัครดังกล่าวหากสหกรณ์ไม่ดำเนินการ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิกถอนมติดังกล่าวเสีย และเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กรรมการดำเนินการโดยเสียงส่วนใหญ่จึงมีมติทบทวนและยกเลิกมติการเลื่อนผู้สมัครสายลูกจ้างประจำ ลำดับที่ 4-6 ตามคำวินิจฉัยและคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ในขณะนี้สหกรณ์ฯ ของเรามีกรรมการดำเนินการ ทั้งสิ้น 12 คน และโดยกฎหมายแล้วกรรมการจำนวนดังกล่าวนี้ ก็สามารถดำเนินงานได้ ส่วนจะมีการเลือกตั้งซ่อมเพื่อทดแทนผู้สมัครที่กรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ไม่รับรองจะมีขึ้นในช่วงใดนั้น สหกรณ์ฯ จะเรียนให้ทราบอีกครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด